

KÍNH GỬI: NHỮNG QUÝ THÂN CHỦ ĐANG NHẬN TRỢ CẤP SNAP

Bộ Xã hội Oregon (Department of Human Services, hoặc DHS) hiện đang cấp thêm trợ cấp SNAP khẩn cấp cho nhiều hộ gia đình SNAP để giúp quý vị mua thực phẩm trong thời kỳ khủng hoảng đại dịch COVID-19 này. Quốc hội đã phê duyệt khoản trợ cấp SNAP bổ sung đặc biệt này để đối phó với đại dịch.

Tôi có được nhận trợ cấp SNAP bổ sung không?

Nếu trợ cấp SNAP hàng tháng của quý vị ít hơn mức trợ cấp SNAP tối đa cho hộ gia đình của quý vị, quý vị sẽ nhận được một khoản trợ cấp bổ sung lên đến mức trợ cấp SNAP tối đa cho quy mô hộ gia đình của quý vị. Nếu khoản trợ cấp SNAP quý vị đang nhận đã là mức tối đa, quý vị sẽ không được nhận thêm trợ cấp SNAP. Đây là do quyết định của chính phủ liên bang chứ không phải của DHS.

VÍ DỤ:

Sẽ được nhận thêm trợ cấp	Không được nhận thêm trợ cấp
Gia đình A đang nhận \$200/tháng trợ cấp SNAP cho một người lớn và 2 trẻ em. Gia đình này sẽ được nhận thêm một khoản trợ cấp SNAP bổ sung là \$309- tăng tổng khoản trợ cấp SNAP lên \$509 (tối đa cho hộ gia đình 3 người).	Gia đình B đang nhận \$509/tháng trợ cấp SNAP cho một người lớn và 2 trẻ em. Gia đình này sẽ KHÔNG được nhận thêm trợ cấp SNAP, bởi vì khoản trợ cấp họ đang nhận đã là mức tối đa cho một hộ gia đình 3 người.
Cá nhân A đang nhận \$16/tháng trợ cấp SNAP. Cá nhân này sẽ được nhận thêm \$178- tăng tổng khoản trợ cấp SNAP của họ lên \$194 (tối đa cho hộ gia đình 1 người).	Cá nhân B đang nhận \$194/tháng trợ cấp SNAP. Cá nhân này sẽ KHÔNG được nhận thêm trợ cấp SNAP, bởi vì khoản trợ cấp họ đang nhận đã là mức tối đa cho một hộ gia đình 1 người.

Quy mô gia đình	Mức trợ cấp SNAP tối đa \$
1	\$194
2	\$355
3	\$509
4	\$646
5	\$768
Mỗi thành viên bổ sung	+\$146

Làm cách nào để biết tôi được hưởng bao nhiêu tiền trợ cấp SNAP và liệu tôi có được hưởng thêm trợ cấp SNAP hay không?

DHS sẽ không gửi thư thông báo cho quý vị nếu quý vị được hưởng thêm trợ cấp SNAP. Kiểm tra số dư và số tiền trợ cấp SNAP hàng tháng của quý vị bằng cách:

Gọi cho Bộ phận Dịch vụ Khách hàng EBT để kiểm tra số dư của quý vị: 888-997-4447 (số điện thoại ở mặt sau thẻ EBT của quý vị) hoặc truy cập ebtedge.com

Nếu tôi đủ điều kiện nhận thêm trợ cấp SNAP, khi nào tôi sẽ nhận được khoản tiền này?

Các hộ gia đình đủ điều kiện sẽ được nhận năm khoản trợ cấp SNAP khẩn cấp, được nạp vào thẻ EBT của họ vào tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy và tháng Tám năm 2020.

Vào tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu và tháng Bảy, các khoản trợ cấp SNAP bổ sung đã được đưa vào thẻ.

Vào ngày 11 tháng Tám, các khoản trợ cấp SNAP bổ sung cũng sẽ được đưa vào thẻ.

Bộ sẽ có thêm những đợt phân phát trợ cấp cho những cá nhân hoặc hộ gia đình mới nộp đơn xin trợ cấp SNAP mà đã bị bỏ lỡ lần này.

Nếu tôi không được hưởng trợ cấp SNAP thì sao?

Nếu quý vị có thu nhập thấp, chúng tôi khuyến khích quý vị nộp đơn. Nếu quý vị được chấp thuận, có thể quý vị cũng đủ điều kiện nhận thêm một khoản trợ cấp SNAP bổ sung. Nộp đơn:

Truy cập oregonhunger.org/apply-for-snap hoặc gọi 2-1-1

